

นโยบายคุกกี้

(Cookies Policy)

บริษัท มั่นใจ ฮับ เซอร์วิส จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จึงได้จัดทำนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ ซึ่งจะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์หรือการใช้งานแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ รายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

บริษัทฯ จะใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกัน เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์ รวมถึงการใช้งานแอปพลิเคชัน ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จะเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลไว้ชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารรวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์รวมถึงการใช้งานแอปพลิเคชันให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุด โดยไม่ได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งข้อมูลคุกกี้จะถูกจัดเก็บเป็นเวลา 12 เดือน (ตรวจสอบสถานะการใช้งานหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ในเบราว์เซอร์ได้ทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท)

การใช้งานคุกกี้

บริษัทฯ จะใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกัน เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์ รวมถึงการใช้งานแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- การใช้คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) :** เพื่อจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชัน และการตั้งค่าของผู้ใช้งานซึ่งช่วยให้สามารถใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้อย่างต่อเนื่อง และเป็น การเพิ่มประสบการณ์ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งาน
- คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies) :** เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies) :** เพื่อส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดี ยิ่งขึ้นให้กับท่าน จากการจดจำรูปแบบการใช้งาน และการช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง
- คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Targeting Cookies) :** คุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บ ข้อมูลการใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถตั้งค่าคุกกี้ได้ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันของท่านและตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อห้ามการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่านและระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ ในอนาคต

ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้ อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตั้งค่าคุกกี้

Internet Explorer : <https://shorturl.asia/Zg4sN>

Google Chrome : <https://shorturl.asia/7yVcH>

Mozilla Firefox : <https://shorturl.asia/ZgVU1>

Safari : <https://shorturl.asia/XewSz>

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

บริษัทฯ จะกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายฯ นี้อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก ๆ 1 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญทั้งในแง่ของกฎหมาย บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ติดต่อเรา

บริษัท มั่นนี้ ฮับ เซอร์วิส จำกัด

1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0 2821 6710 อีเมลล์ : support@moneyhubservice.com